

7 sự thật quý vị cần biết về Vắc-xin Ngừa COVID-19



Sự Thật số 1

Vắc-xin ngừa COVID-19 không làm quý vị nhiễm COVID-19.

Vắc-xin ngừa COVID-19 không chứa bất kỳ thành phần nào của virus, vì vậy chúng không thể khiến quý vị nhiễm COVID-19. Vắc-xin ngừa COVID-19 bảo vệ quý vị không bị nhiễm virus. Quý vị có thể gặp các phản ứng phụ sau khi chích ngừa, như đau cánh tay hoặc sốt. Đây là những điều bình thường và phổ biến.



Sự Thật số 2

Vắc-xin ngừa COVID-19 an toàn, dù chúng được phát triển nhanh chóng.

Không có bước nào bị bỏ qua khi phát triển vắc-xin ngừa COVID-19. Các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về công nghệ này trong hơn một thập kỷ. Đây là lý do tại sao đã có thể chế tạo được vắc-xin an toàn và hiệu quả một cách rất nhanh chóng.



Sự Thật số 3

Vắc-xin ngừa COVID-19 có thể sẽ bảo vệ quý vị khỏi nhiều chủng virus.

Các loại virus đều thay đổi hoặc phát triển các đột biến nhỏ theo thời gian. Dữ liệu cho thấy vắc-xin ngừa COVID-19 có hiệu quả chống lại các chủng của virus gây ra COVID-19 mà chúng ta đã thấy cho đến nay.



Sự Thật số 4

Vắc-xin ngừa COVID-19 không làm thay đổi ADN của quý vị.

Vắc-xin ngừa COVID-19 là loại vắc-xin mRNA và không tương tác với ADN của quý vị theo bất kỳ cách nào. Chúng kích hoạt một phản ứng miễn dịch tạo ra các kháng thể nhằm bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm COVID-19.



Sự Thật số 5

Vắc-xin ngừa COVID-19 không liên quan đến vô sinh hay sảy thai.

COVID-19 chưa từng gây vô sinh ở những phụ nữ đã nhiễm virus, vì vậy không có lý do gì để nghĩ rằng vắc-xin sẽ gây ra bệnh này. Có một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng sự thật; nói rằng protein trong vắc-xin sẽ tấn công một protein trong nhau thai. Điều này không đúng. Số lượng nhỏ các axit amin trong hai protein này sẽ không gây ra tác động đó. Vắc-xin ngừa COVID-19 chưa được thử nghiệm ở phụ nữ mang thai, nhưng phụ nữ mang thai thực sự được chủng ngừa các bệnh khác trong suốt thai kỳ. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao hơn sẽ mắc bệnh nặng do COVID-19 và có khả năng quý vị có thể lây COVID-19 cho con mình sau khi bé sinh ra. Hãy trao đổi với bác sĩ để xem quý vị có nên chích ngừa hay không.



Sự Thật số 6

Vắc-xin ngừa COVID-19 không chứa vi mạch hoặc thiết bị theo dõi.

Thông tin sai lệch rằng vắc-xin ngừa COVID-19 chứa vi mạch hoặc thiết bị theo dõi đã được chứng minh là sai. Chúng tôi biết chính xác trong mỗi loại vắc-xin có những gì. Có thể tìm được danh sách các thành phần trong mỗi loại vắc-xin ở [trên mạng](#).



Sự Thật số 7

Những người mắc các căn bệnh hoặc tình trạng mạn tính cần chích ngừa ngay khi đến lượt của mình.

Nếu quý vị mắc một bệnh mạn tính, như tiểu đường, quý vị có nguy cơ cao hơn sẽ bị bệnh nặng do COVID-19. Vắc-xin ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả cho những người mắc các bệnh hoặc tình trạng mạn tính.